
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เมื่อวันศุกร์ ที่  ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ 
   ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ ประสิทธิ์    บุญสุวรรณ์ 
๒. นายอภิเชษฐ์    ไชยเดช รองประธานสภาฯ อภิเชษฐ์    ไชยเดช 
๓. นายจรรยา   หยูคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรรยา   หยูคล้าย 
๔. นายสุโชค   กาญจนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุโชค   กาญจนา 
๕. นายคล่อง    ด าชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คล่อง    ด าชู 
๖. นายณฐภัทร   กลับศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ณฐภัทร   กลับศรี 
๗. นายสานนท์    ณ นคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สานนท์    ณ นคร 
๘. นายอุดร   บุรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อุดร   บุรีภักดี 
๙. นายสุทิน    ประทุมเมศว์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุทิน    ประทุมเมศว์ 

๑๐. นายปราโมทย์    ชูทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปราโมทย์    ชูทิพย์ 
๑๑. นางชมัยพร    พิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชมัยพร    พิทักษ์ 
๑๒. ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พีระ   เรืองช่วย 

 

     ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประจวบ   สรรพสมบูรณ์ เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล ประจวบ   สรรพสมบูรณ์ 
๒. นายนิตย์   แก้วขุนราม นายกเทศมนตรี นิตย์   แก้วขุนราม 
๓. นายน้อย   ชิตศักดิ์สกุล รองนายกเทศมนตรี น้อย   ชิตศักดิ์สกุล 
๔. นายจารุพัฒน์   คงหอม รองนายกเทศมนตรี จารุพัฒน์   คงหอม 
๕. นายพิศณุ    ทองสง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พิศณุ   ทองสง 
6. นายศุภโชค  สงชู หัวหน้ากองช่าง ศุภโชค  สงช ู
7. นายชัยยา  อินทร์ทอง หัวหน้าส านักปลัด ชัยยา   อินทร์ทอง 
8. นายปรัญญา   ทองนุ่น นิติกรช านาญการ ปรัญญา   ทองนุ่น 

 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อ  
จ านวน ๑๒ คน เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา 
ฯ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ 

เลขานุการสภาฯ ได้เรียนเชิญ นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมสภาเทศบาลตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4       
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 เมื่อวันที่ ๒4 ธันวาคม ๒๕๖4 

ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ            
สมัยที่ 4  เมื่อวันที่ ๒4 ธันวาคม ๒๕๖4 ว่ามีข้อความตอนใดจะ
แก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี จึงขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ การก าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
ประธานสภาฯ                   ขอให้ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบด้วยครับ  ขอเชิญครับ 
เลขานุการสภา  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้

มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔      
ข้อ  ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  
และ ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่  ประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรก ของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม   
      เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็น
ประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ   
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ                                            ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอการก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัย
ประชุม ครับ 

นายล าดวน   ชูสง เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ     
ทุกท่าน กระผมขอเสนอให้มีการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
สมัยที่ ๒ ก าหนด เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ วันเริ่มสมัยประชุม 
ตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
สมัยที่ ๓ ก าหนด เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ วันเริ่มสมัยประชุม 
ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
สมัยที่ ๔ ก าหนด เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ วันเริ่มสมัยประชุม    
ตั้งแต่ วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 



-๓- 
 

และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔         
ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันเริ่มสมัยประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ                                             ขอผู้รับรอง  สมาชิกรับรองถูกต้อง มีผู้ใดเสนอ 
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใด จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ  ๑๑ เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
งดออกเสียง –  คน 

ระเบียบวาระท่ี 4 การพิจารณาอนุ มัติ โอนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 จ านวน ๒ รายการ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอโอน                   
                                                         งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร                            
                                                          ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน                          
                                                         งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง     

ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น                                                                 

 ประธานสภาฯ                                              ๔.๑ การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายรายแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.วัดตะเคียนทอง    
หมู่ที่  ๓ จ านวนเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือตั้ งจ่ายเพ่ิมเติม 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวนเงิน ๔47,๐๐๐ บาท ขอเชิญฝ่าย
บริหารให้ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี สืบเนื่องจากในวันก่อนผมได้หารือกับท่านสมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับ
การซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าของเทศบาลต าบลท่าประจะที่ช ารุดไม่
สามารถใช้การได้และไม่มีงบประมาณเพียงพอซึ่งจะขอโอนเงิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ค.ส.ล.สายบ้านนายคลาด หมู่ที่ 
๕ งบประมาณ 290,000 บาท แต่พอมาดูรายจ่ายค่าซ่อม
รถบรรทุกน้ าประมาณ ๔00,000 บาท เนื่องจากเป็นการซ่อม
หมดทั้งคัน ซึ่งถ้าเราไปโอนโครงการของหมู่ที่ ๕ ก็ไม่พอและคิด
ว่าถ้าเราขอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ค.ส.ล.สายวัด
ตะเคียนทอง โครงการเดียวก็พอและสามารถน าเงินที่เหลือไปใช้
จ่ายเรื่องอ่ืนที่จ าเป็นได้หลายเรื่อง และต้องขอแจ้งให้ท่านสมาชิก
ในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ว่าการโอนครั้งนี้เราไม่ได้ตัด
โครงการของท่านไป แต่ผมมีแนวคิดที่จะหางบประมาณในส่วน
อ่ืนมาท าโครงการนี้ต่อไป 
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ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดมีสมาชิกสภาฯ
ท่านใดจะสอบถามหรือข้อเสนอแนะขอเชิญครับ 

นายสานนท์   ณ นคร  ผมเคยเสนอเมื่อประชุมในครั้งก่อนแล้วว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ที่คนทั้งต าบลท่าประจะใช้ร่วมกันถ้าจะมายืมโครงการ
ของหมู่ที่ ๒ ผมก็ยินดีและการซ่อมรถบรรทุกน้ าก็เป็นสิ่งของที่
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งผมก็เห็นด้วย 

นายปราโมทย์   ชูทิพย์ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ จริงๆ แล้วโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวัด
ตะเคียนทอง หมู่ที่ ๓ มันเป็นประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนที่ได้
ก าหนดโครงการไว้แล้วซึ่งประชาชนค่อนข้างจะมีความหวังว่าจะ
ได้โครงการอย่างแน่นอน แต่ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้บอกไว้
ว่าโครงการนี้จะไม่ตกอย่างแน่นอนก็คิดว่าประชาชนคงรอได้ 
และส าหรับรายการที่จะโอนมานี้ก็มีความจ าเป็นผมก็เข้าใจใน
เรื่องของรถบรรทุกน้ า และเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมของพ่ี
น้องทั้งต าบลในส่วนตัวถ้าเห็นว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ของพ่ีน้อง
ประชาชนผมก็เห็นด้วย 

นายสุทิน   ประทุมเมศว์ ส าหรับระเบียบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๒ รายการนี้ถือว่าฝ่ายบริหาร
ได้คิดแล้วจึงโยกย้ายมา ทั้งการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าหรือว่า
เกี่ยวกับขยะตรงนี้ผมก็เห็นด้วย แต่ที่ส าคัญท่านนายกได้รับรอง
ว่าโครงการก่อสร้างถนนสายวัดตะเคียนทองจะไม่ตกแน่นอน จะ
หางบประมาณในส่วนอื่นมาท าต่อไป ซึ่งจะได้ชี้แจงชาวบ้านได้ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะขออภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ โอนงบประมาณแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.วัดตะเคียนทอง     
หมู่ที่  ๓ จ านวนเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือตั้ งจ่ายเพ่ิมเติม 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวนเงิน ๔47,๐๐๐ บาทหรือไม่ให้
อนุมัติด้วยการยกมือ  

มติที่ประชุม                         อนุมัติ        ๑๒  เสียง 
                  ไม่อนุมัติ       -   เสียง 
                                                            งดออกเสียง   -   คน  

 ประธานสภาฯ                                         ๔.๒ การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. วัดตะเคียนทอง       
หมู่ที่ ๓ จ านวนเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือตั้งจ่ายเพ่ิมเติม แผนงาน
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เคหะและชุ มชน งานก าจั ดขยะมู ลฝอย  และ สิ่ งปฏิ กู ล               
งบด าเนินงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 193,000 บาท       
ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกได้เข้าใจ              
ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี การขออนุมัติโอนงบประมาณในส่วนนี้ จะน ามาใช้เป็นค่าก าจัดขยะ
เพราะว่าในการก าจัดขยะเทศบาลต าบลท่าประจะเราได้ไปท า mou 
กับเทศบาลต าบลชะอวด เพ่ือขอใช้พ้ืนที่ทิ้งขยะของเทศบาลต าบล
ชะอวด และต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนจ านวน ๑๘,๐๐๐ บาท เป็น
ค่าทิ้งขยะซึ่งเราจ าเป็นต้องยอมรับเพราะว่าหากเราไม่ทิ้งขยะในที่
ทิ้งของเทศบาลต าบลชะอวด และไปทิ้งกับบริษัท บ้านบ่าวสาว 
จ ากัด (เอกชน) อ าเภอหัวไทร ค่าน้ ามันของเราก็ยังเพ่ิมไปมาก 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือประสงค์จะ   
ขออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอน
งบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง          
งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน         
ค.ส.ล.วัดตะเคียนทอง หมู่ที่ ๓ จ านวนเงิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
ตั้งจ่ายเพ่ิมเติม แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล งบด าเนินงาน รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
193,000 บาท หรือไม่ให้อนุมัติด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม                         อนุมัติ        ๑๒  เสียง 
                  ไม่อนุมัติ       -   เสียง 

งดออกเสียง    -  คน 

ระเบียบวาระท่ี  ๕                       การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้
สถานที่ส าหรับท้ิงขยะของเทศบาลต าบลชะอวด 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดและระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง                                                                  

เลขานุการสภา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๑๓ วรรคสอง ก าหนดให้กรณีราชการส่วนท้องถิ่น
มอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนจะเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าที่ราชการส่วนท้องถิ่น
จะด าเนินกรเอง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงาน
ของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการด าเนินการเก็บ ขน 
หรือก าจัดมูลฝอยโดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าด้วยการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามประกาศฯ   ข้อ 
๒ วรรคสอง ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดท าบันทึก
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ข้อตกลงเป็นหนังสือและน าเสนอสภาท้องถิ่นแต่ละแห่งพิจารณา
ให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลง
ให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย    

ประธานสภาฯ                                          ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี การจัดท าบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สถานที่ส าหรับทิ้งขยะ

ของเทศบาลต าบลชะอวดสืบเนื่องจากที่เทศบาลต าบลท่าประจะ
ประสบปัญหาในการหาพ้ืนที่ส าหรับทิ้งขยะมูลฝอยและไม่สามารถที่
จะหาพ้ืนที่ทิ้งขยะในต าบลท่าประจะได้ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็
รับทราบปัญหาอยู่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลต าบลท่าประจะได้
จัดท าบันทึกข้อตกกับเทศบาลต าบลชะอวด มีระยะเวลา ๓ เดือน 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และ
ขณะนี้ก็ได้ครบก าหนดแล้ว แต่เทศบาลต าบลท่าประจะยังมี
ความจ าเป็นที่จะขอทิ้งขยะกับเทศบาลต าบลชะอวดอยู่ทาง
ผู้บริหารจึงได้ไปขอใช้พ้ืนที่ทิ้งขยะของเทศบาลต าบลชะอวดต่ออีก  
ก็ได้รับอนุญาตให้น าขยะไปทิ้งต่อไปได้ และเพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลท่าประจะและ
เทศบาลต าบลชะอวดจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันและได้
จัดท าบันทึกข้อตกลงมีรายละเอียดดังนี้ 

บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้น เมื่อวันที่ 3 มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง
เทศบาลต าบลชะอวด โดยนายพัฒนาวิทย์  ตั้งเส้ง ต าแหน่ง             
นายกเทศมนตรีต าบลชะอวด ฝ่ายหนึ่งกับ เทศบาลต าบลท่าประจะ                         
โดยนายนิตย์  แก้วขุนราม ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบล           
ท่าประจะ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

๑.เทศบาลต าบลท่าประจะ ได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ส าหรับทิ้ง
ขยะเทศบาลต าบลชะอวด และเทศบาลต าบลชะอวด อนุญาตให้
เทศบาลต าบลท่าประจะ ด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลท่าประจะมาทิ้งในพ้ืนที่ทิ้งขยะของเทศบาลต าบล
ชะอวด 

2.เทศบาลต าบลชะอวด อนุญาตให้เทศบาลต าบลท่าประจะ 
ใช้ พ้ืนที่ทิ้งขยะของเทศบาลต าบลชะอวด เพ่ือแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นเป็นการชั่วคราว ระยะเวลา ๙ เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 3 
มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓0 กันยายน ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้  เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนดแล้วหากเทศบาลต าบล     
ชะอวดมีเหตุอันสมควรจะให้เทศบาลต าบลท่าประจะทิ้งขยะ
ต่อไปต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเทศบาลต าบล          
ชะอวดโดยมีเงื่อนไขตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี ้
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3.เทศบาลต าบลท่าประจะ จะต้องช าระค่าบริการใช้พ้ืนที่
ส าหรับทิ้งขยะของเทศบาลต าบลชะอวด ให้กับเทศบาลต าบล     
ชะอวด เป็นเงินจ านวน 9๐๐ บาทต่อเที่ยว และในเดือนหนึ่ง
สามารถทิ้งได้ไม่เกิน ๒๐ เที่ยว 

4.เทศบาลต าบลท่าประจะ จะต้องด าเนินการปรับแต่งพ้ืนที่
ในการทิ้งขยะ และต้องด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยที่น ามาทิ้ง
อย่างสม่ าเสมอ 

5.เทศบาลต าบลท่าประจะ จะต้องด าเนินการควบคุมป้องกัน
เหตุร าคาญจากกลิ่นและการปลิวของขยะมูลฝอยโดยไม่ท าให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

6.เทศบาลต าบลชะอวด อนุญาตให้เทศบาลต าบลท่าประจะ 
ทิ้งขยะมูลฝอยเฉพาะประเภทขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเท่านั้น 

7.เทศบาลต าบลท่าประจะ จะต้องควบคุมไม่ให้มีการน าขยะ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ทราย และขยะประเภทมีพิษ 
สารเคมี วัตถุมีพิษ แร่ยูเนียม กัมมันตรังสี มาทิ้งในพ้ืนที่ทิ้งขยะ
ของเทศบาลต าบลชะอวด 

8.ในกรณีเทศบาลต าบลท่าประจะ ผิดข้อตกลงตามบันทึก 
ฉบับนี้ เป็นเหตุให้เทศบาลต าบลชะอวดได้รับความเสียหาย 
เทศบาลต าบลชะอวดอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้เทศบาลต าบล
ท่าประจะปฏิบัติตามข้อตกลงภายในระยะเวลาที่เหมาะสม    
หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงภายในเวลาที่ก าหนดไว้ให้ถือว่าบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่พ้นก าหนดเวลาดังกล่าว 

บันทึกข้อตกลงนี้ จัดท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
ทั้งสองฝ่ายไว้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้แล้ว    
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ และต่างฝ่ายต่าง
เก็บไว้ละฉบับ 

ประธานสภา ตามบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ ใช้สถานที่ส าหรับทิ้งขยะ         
ของ เทศบาลต าบลชะอวด ซึ่ งมี ร ายละเ อียดตามที่ ท่ าน
นายกเทศมนตรีได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยจะซักถามขอเชิญครับ 
ถ้าไม่มีจึงขอมติจากที่ประชุมว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บันทึกข้อตกลงตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม                         เห็นชอบ        ๑๒  เสียง 
                  ไมเ่ห็นชอบ       -   เสียง 

งดออกเสียง       -   คน 
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ระเบียบวาระท่ี  6                        ขอความเห็นชอบรับมอบทรัพย์สินระบบอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ประธานสภา            ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับมอบ
ทรัพย์สินระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

นายกเทศมนตรี ด้วยเทศบาลต าบลท่าประจะได้รับหนังสือจากส านักงานพลังงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราชแจ้งว่าได้เสนอของบประมาณโครงการ
งบจังหวัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร กิจกรรม 
ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3×4 เมตร 
ตามข้อเสนอของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านห้วย
แหยง  หมู่ ที่  ๔  ต าบลท่ าปะจะ อ า เภอชะอวด  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช และขอความอนุเคราะห์เทศบาลต าบลท่า     
ประจะน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ให้ความยินยอมในการรับโอน
ทรัพย์สิน  

ประธานสภาฯ                            มีสมาชิกท่านสงสัยหรือประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับถ้าไม่มี
ขอให้สภาพิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบมอบทรัพย์สินระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่ โดยให้เห็นชอบด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๒  เสียง   
     ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
   งดออกเสียง  -   คน 

ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติอื่น ๆ  (ถ้ามี)   
ประธานสภาฯ                                  มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ                

ขอเชิญครับ 
นายสานนท์   ณ นคร เรียนท่านประธานสภาผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑.ท่อระบายน้ าเหมืองทุ่งบ้านยวนบริเวณสุดปลายสายมีน้ า
ท่วมบ่อยเนื่องจากท่อระบายน้ าที่มีอยู่ขนาด ๑๐๐ ซ.ม. ระบาย
น้ าไม่ทัน ซึ่งผมมีความคิดว่าขณะนี้เขาก าลังขุดรื้อท่อเก่าที่บ้าน
ห้วยเนียงเราน่าจะขอท่อตรงนั้นมาเสริมอีกเพ่ือให้การระบายน้ า
ได้สะดวกขึ้น 

๒.ผมได้รับหนังสือร้องทุกข์จากนายมารุต หนูช่วย ว่าให้ทาง
เทศบาลถมไหล่ทางถนนคอนกรีตสายบ้านนายคล่อง บริเวณข้าง
หอประชุมหมู่ที่ ๒ ให้กว้างขึ้นเนื่องจากเคยเกิดอุบัติเหตุ และผม
ได้แนะน ากองช่างไปแล้วว่าถ้าหากมีวัสดุก่อสร้างที่ไหนให้เอาไป
ถมรองไว้ก่อนเพราะคูมันลึกซ่ึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ 

๓.เนื่องจากทราบว่าเทศบาลต าบลท่าประจะ จะหยุดการแจก
ถุงยังชีพให้ผู้ที่ต้องกักตัวจากโรคโควิด ซึ่งถ้าเกิดจะหยุดแจก
ขอให้เจ้าหน้าที่ไปท าความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย 

 



-๙- 
 

นายกเทศมนตรี เรื่องท่อระบายน้ าที่ท่านสานนท์  ณ นคร ได้พูดถึงผมก็ได้ไปดู
แล้วที่ตรงนั้นเหมืองทุ่งบ้านยวนมีท่อขนาด ๑๐๐ ซ.ม.ฝังอยู่แล้ว 
แต่ระบายน้ าได้ช้าเนื่องจากน้ าจากเหมืองมันไปดันกับน้ าที่มาจาก
ชลประทาน และถ้าได้ท่อเพ่ิมเป็นสองแถวการระบายน้ าก็คงจะ
เร็วกว่า ส่วนท่อที่บ้านห้วยเนียงเป็นของทางหลวงชนบทผมได้ท า
หนังสือขอกับทางหลวงชนบทไว้แล้ว จะน ามาไว้ที่เทศบาลเพ่ือใช้
ในที่ต่างๆ เนื่องจากเทศบาลขาดงบประมาณอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้
รับหนังสือตอบกลับมา ส่วนเรื่องการแจกถุงยังชีพเนื่องจาก
ขณะนี้งบประมาณที่ตั้งไว้หมดแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจ ซึ่งที่
จริงแล้วเราก็อยากแจกแต่งบประมาณมันจ ากัดที่นี้ก็ต้องขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยท าความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยว่า
ตอนนี้งบประมาณของเราหมดแล้ว 

นายปราโมทย์  ชูทิพย์ สืบเนื่องจากในการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมที่บ้านห้วยเนียงผม
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนว่าตรงทางเบี่ยงอยากให้
ทางเทศบาลประสานไปยังผู้รับเหมาให้ท าทางเบี่ยงให้ดีกว่านี้     
ซึ่งตอนนี้การสัญจรค่อนข้างจะล าบาก อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการ
ไฟฟ้าพาดสายดับจากต าบลเกาะขันธ์ที่ได้คุยกับกองช่างเมื่อวัน
ก่อนว่าเราจะไปด าเนินการได้ไหมตอนนี้ทางเกาะขันธ์เขายินยอม
ให้เราต่อได้ อยากให้กองช่างด าเนินการให้ด้วย 

นายสุทิน   ประทุมเมศว์ มีเรื่องความเดือดร้อนของพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนจะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบดังนี้ 

๑.เรื่องทางระบายน้ าที่บ้านห้วยโสในช่วงฝนตกทุครั้งทาง
ระบายน้ ามันจะมีปัญหาในเรื่องการไหลของน้ า เนื่องจากทาง
ระบายน้ าตรงนั้นมันไหลไม่ได้เต็มที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจากน้ า
ท่วมอยากขอความร่วมมือไปยังฝ่ายบริหารในการท าท่อลอด
เหลี่ยมเพ่ือให้ความเดือดร้อนตรงนั้นได้ลดลง 

๒.การหยุดแจกถุงยังชีพชาวบ้านเขาถามมาว่าท าไมไม่แจก
ทางสมาชิกสภาฯ เองก็ยังหาความชัดเจนไม่ได้ และเมื่อสักครู่
ท่านนายกก็ได้ชี้แจงว่าเราไม่มีงบประมาณก็จะได้ชี้แจงให้
ชาวบ้านได้ทราบต่อไป 

๓.ตามท่ีท่าน สท.ปราโมทย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วเรื่องความ
เดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องทางเบี่ยงที่มีปัญหาในการสัญจรเกิด
อุบัติเหตุรถล้ม จึงอยากฝากทางเทศบาลช่วยประสานทางหลวง
ชนบทในการแก้ไขปัญหาด้วยครับ 

นายณฐภัทร   กลับศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ผมมีเรื่องที่แจ้งให้ทีประชุมทราบดังนี้  
๑.ฝ่ายน้ าล้นในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๓-๔ 

ตัว มันรั่วอยู่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่าช่วงหน้าแล้งเดือดร้อนไม่
มีน้ าใช้ในการเกษตร 

๒.ตรงทางแยกบริเวณฝายนบบัวแก้วถนนมันแคบผมอยากให้
ฝ่ายบริหารแก้ไขให้ด้วย 



-๑๐- 
 

๓.อยากเสนอให้เทศบาลของเราจัดซื้อรถตู้ส่วนกลาง เพราะ
รถส่วนกลางที่มีอยู่ทรุดโทรมมาก 

นายกเทศมนตรี เรื่องฝายน้ าล้นส่วนมากมันจะรั่วด้านล่างของฝายมันมีวิธีแก้ไขคือ
ให้เอาหินก้อนใหญ่ถมอัดลงไปแล้วน้ ามันจะลากเศษทรายลงไป
อุดก็อยู่ ซึ่งก็แก้ปัญหาไม่ยากแต่มันมีปัญหาว่ารถบรรทุกจะเข้าไป
ได้หรือเปล่า เรื่องทางเลี้ยวที่นบบัวแก้วที่จริงก็แก้ไขไม่ยากใช้ดิน
ลูกรังสัก ๒ รถไปถม ซึ่งตรงนี้จะแจ้งกองช่างให้ด าเนินการให้ 
ส่วนเรื่องการรถยนต์ส่วนกลางก็เป็นเครื่องมือที่ส าคัญผมเองก็
อยากซื้อแต่เราต้องมาดูงบประมาณว่าเราจะใช้เงินจากส่วนไหน
เนื่องจากเราไม่มีงบประมาณ 

นายอภิเชษฐ์   ไชยเดช  ชาวบ้านเขาฝากถามมาเรื่องประปาหมู่ที่ ๖ ว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้ซึ่ง
ก็ต้องมาถามกองช่าง เพราะว่าตอนนี้ถึงก าหนดแล้ว 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองช่างชี้แจงข้อเท็จจริงให้สมาชิกได้รับทราบ 
นายศุภโชค   สงชู ขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องประปาของหมู่ที่ ๖ ตอนนี้ระบบไฟฟ้า

ภายในด าเนินการเสร็จแล้ว แต่มันมีอีกเรื่องที่เราต้องประสานไป
ยังการไฟฟ้าคือติดตั้งมิเตอร์ตอนนี้ก็รอค่าใช้จ่ายมิเตอร์จากการ
ไฟฟ้าอยู่ และเม่ือได้แล้วทางเทศบาลจะได้จ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ือ
ติดตั้งน่าจะใช้เวลาไม่นาน ส่วนเรื่องไฟฟ้าพาดสายดับที่ท่าน          
สท.ปราโมทย์ ชูทิพย์ ได้สอบถามตอนนี้เทศบาลได้จัดหาสายไฟ
แล้วแต่ติดปัญหาที่ช่วงนี้ฝนตกไม่สามารถด าเนินการได้รอฝนแล้ง
แล้วจะรีบด าเนินการ 

ประธานสภาฯ               มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนใดที่จะแจ้งที่ประชุมทราบอีก
หรือไม่ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าประจะ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ปิดการประชุม     เวลา ๑๑.๔๕ น. 
 
 
         ลงชื่อ    ประจวบ สรรพสมบูรณ์     ผู้บันทึกการประชุม 
                                                                      (นายประจวบ สรรพสมบูรณ์) 
              เลขานุการสภาฯ 
 
                                                                  ลงชื่อ   ประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

          (นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์)   
                                                                        ประธานสภาฯ 


